

7 สิ่งผู้ชาย...ควรรู้ไว้เมื่อมีแฟน

นำเสนอเมื่อ : 24 พ.ย. 2552

7 สิ่งผู้ชาย...ควรรู้ไว้เมื่อมีแฟน



ในวงจรของความรัก การล่วงรู้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆ ไม่ถึงกับต้องรู้ลึกๆซึ่ง เข้าไปถึงเรื่องหมุ่หม่อม แต่ขอให้รู้จักตัวตนพื้นฐานของคนรักไว้มั่ง ย่อมดีกว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแฟนซะเลยไม่ใช่หรื แล้วอย่าหนีๆว่ามีเพียงฝ่ายหญิงเท่านั้นที่รู้ดีเกี่ยวกับแฟนหนุ่มของเธอ เพราะผู้หญิงนะ ช่างเก็บรายละเอียดก็รู้ๆกันอยู่

ส่วนที่เธอก็ไม่ได้กะเอาไปปะติดปะต่อ เพื่อสะกดรอยตามแฟนว่าไปขี้ทิ้งไว้ที่ไหนรีเปลา่หรืออก แต่สาวอยากรู้เพื่อกะเอาออกเอาใจแฟนหนุ่มให้สุดลิมที มประค่อมมากกว่า เห็นมะผู้หญิงนะนารากแคไหน

ส่วนฝ่ายชายเอง ก็รู้ว่าอยากรู้จักเพศตรงข้าม ที่เขาคว่าเธอมาเป็นแฟนเหมือนกัน อย่างน้อยๆถ้าวะไรทำให้เธอดีใจ และเสียใจไว้มั่งก็ยังมี เขาจะไตร่ตรองใจว่าจะไม่ทำอะไรให้เธออับอายขายหน้า

แต่ควรทำให้เธออุ่นใจด้วยซ้ำไปว่า แม้วันไหนที่หล่อนรู้สึกอ้างว้าง ก็มีเขานี้แหละอยู่เคียงข้าง ซึ่งมะๆ ขอให้สาวๆ เจอแฟนหนุ่มที่ดีเลิศประเสริฐศรีอย่างจ้ละกัน ขึ้นไปเจอพวกแบดกายก็ชวยบรรม

ดังนั้น สิ่งที่ผู้ชายที่มีแฟนแล้วควรรู้เกี่ยวกับแฟนสาวของเขาไว้มั่ง ได้แก่....

1. หน้าหนักตัวของหวานใจ ที่สแลนเดอร้อย่าบอกใคร เอ๊ะ...หรือไม่กล้าบอกมากกว่ามั่ง

หนุ่มๆ จ๊ะ เวลาถูกแฟนสาวตั้งคำถามถึงความคิดเห็นที่เขามีต่อเธอ ในเรื่องน้ำหนัก รูปร่างและริ้วรอยที่ร่วงโรยไปตามวัยนะ ฝ่ายชายควรรู้ไว้เหอะ ว่าแฟนสาวกำลังต้องการคำให้กำลังใจ ดังนั้นอย่าเผลอพูดความจริงที่ทำให้คุณตายหาหรือได้รับบาดเจ็บ เพราะปากไม่ดีเลยนะ

แต่สาวบางคนกลับชอบชายที่พูดอย่างจริงจังและตรงไปตรงมา ก็มี แต่ถึงเวลาจริงใจก็ควรถนอมหน้าใจกันมั่ง หรือไม่ก็พูดให้มันตลกไปกฮาไปเลย

เช่น เมื่อเธอถามว่า อ้วนไหม? ตอบไปเลยว่า อ้วนเป็นตุ่มยังไม่รู้อีกกริ หลังจากนั้นก็เข้าไปโอบเธอแล้วกระซิบว่า “ไม่จริงหรอกจะ ผมพูดไปนั้ แด่อยากแหย่คุณเล่นเท่านั้นแหละ” น่าจะชวยให้รอดตัวได้นะ

ตรงข้ามกับหนุ่มบางคน อยากเอาใจเธอมากจนพูดโกหกหน้าตาจ๋าว่า เธอน่ะหุ่นนางแบบ ทั้งที่อ้วนเป็นหมูสามชั้นขนาดนั้น ต่อแหลแบบนี้ ถ้าหลอนชอบก็รอดไป แต่ถาเธอหนามยุเพราะเกลียดคนลอกลวง ผลงานก็ติดลบละคราวนี้

2. จุดแตกหักของหลอน

หากคู่รักเกิดโมโหโทโสและปะทะคารมกันขึ้นมา ฝ่ายชายควรทราบไว้ว่า ดาร์ลิ่งจะถึงจุดที่ยอมรับเขาไม่ได้เมื่อไหร่ และโกรธขนาดไหน เธอถึงจะแสดงอาการดังต่อไปนี้ออกมา เช่น ขวางปาลิ่งของ เอาซะให้สะใจกันไปเลย, ผลุนผลันหอบเสื้อผาออกจากบาน ไปอยู่กะแม่ดีกว่า

กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อจับได้ว่า ฝ่ายชายนอกใจอะไรเงี้ย หรือ ทำให้เลิกกันไปเลย หยั่งจี้สงสัยเธอจะมีไหมซะเอง หรือไม่ฝ่ายชายก็ทำตัวเหลวแหลกประเภทเกาะเธอกินละมั้ง เธอถึงทนไม่ได้แหงเลย

3. หวานใจอยากให้แฟนหนุ่มทำดีกับแม่ ของเธอ

เคยได้ยินไหมว่า เวลารักใครก็ต้องเผื่อแผ่ความรักไปยังคนรอบข้างของคน ที่เรารักด้วย ดังนั้น ทางที่ดี คุณควรรู้เกี่ยวกับรสนิยมอันโลไลของแม่เธอมั้งว่า ชอบอะไรเป็นพิเศษ เช่น ชอบดอกไม้อะไร, ชอบสีอะไร, ชอบไปทำผมรานไหน หรือแม่แต่ความสัมพันธ์ของแฟนสาวกับแม่ของเธอเอง ว่าเป็นไงมั้ง ควรสืบมาให้ได้

ถ้าเผื่อสองสาวต่างวัยคู่นี้สนิทกันมาก, หนุ่มจะได้ไม่ปลั้งปากไปพูดกระทบถึงแม่เธอไป ซึ่งฝ่ายหญิงก็ควรรูเรื่องครอบครัวของแฟนหนุ่มด้วย ไม่ใช่ทำเป็นไม่อยากรู้ไม่ได้นะยะ ไหนๆก็เป็นลูกสะใภ้เคาแล้ว ก็ต้องทำตัวกลมกลืนหน่อย

4. เวลาส่วนตัวของฝ่ายหญิง

เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่คู่รักควรรู้จักแบ่งเวลาให้ แต่ละฝ่ายมีโลกส่วนตัวบ้างนะ มีนะที่บางทีพอหนุ่มกลับถึงบ้านก็นึกสนุกอยากจุกกับสาวทันที แต่ในนาที่นั้นเธอกลับไม่เล่นด้วย เพราะเหนื่อย, ไม่มีอารมณ์หรือไมสบายก็ตามที เอาเป็นว่าเธอไม่สนองตอบความต้องการของเขาจั้นเหอะ ะ

แต่ก่อนที่หนุ่มจะโกรธหรือเกลียดหลอน ขอให้ใจเย็นๆ แหม ถ้าอารมณ์รัญจวนของทั้งคู่ตรงกันตลอดเวลาก็ดีนะสิ ดังนั้น ถาเธอไม่มีอารมณ์รวมก็อย่าไปยุ่งกับเธอเลย ปล่อยให้หวานใจมีเวลาส่วนตัวมั้งเต นีสิถึงจะรักกันจริง

5. ให้ของขวัญอย่างที่สดสวยต้องการ

ลงทุนกับแฟนสาวมั้งก็ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า ฝ่ายชายต้องเป็นเจ้าบุญทุ่ม หรือเป็นเสียมือเดิบหรอกนะ เพราะของขวัญบางอย่างที่ผู้หญิงอยากได้

บางทีก็ไม่ใช่สิ่งที่มีค่ามีราคามากนักแต่กลับให้คุณค่าทางใจมากกว่า ในทางกลับกันถ้าเมื่อเธอคนนั้นเห็น
แกเงินมากกว่าละก็ หมูมก็ไมควรถือเธอมาเป็นแฟนจริงจิงเซนกัน แคดวงเป็นบางครั้งบางคราวก็พอ

6. มีผู้หญิงที่ไหน ชอบชายขี้เมาและเช็ทซ์ จัดบ้างยะ

มีผู้ชายเยอะแยะที่ไม่ตรงกลับบ้านหลังเลิกงาน แต่ชวนเพื่อนฝูงไปแะแะดื่ม
หรือแะแะไปดื่มคนเดียวยามที่เกียดยากขึ้นมุกะทันหันก็มี เหตุนี้พอเขากลับถึงบ้านจึงอยู่ในอาการมึนเมา
แถมสดุดังค์ก็หายไปพร้อมกับเหล้าแล้วด้วย เขาจึงคุยกับใครไม่รู้เรื่อง
ตัวรีก็เหม็นกลิ่นบุหรีแล้วจะมีผู้หญิงคนไหนชอบนะ

7. ผู้หญิงมองว่าผู้ชายที่ลดน้ำหนัก ไม่แมน เอาชะเลย

สาวๆคิดไม่ถึงว่า ผู้ชายจะลดน้ำหนักตัวไปทำไม ทั้งๆที่ผู้ชายก็คนเหมือนกันนี่หว่า
ทำไมจะลดน้ำหนักมั่งไม่ได้ แถมผู้ชายที่เข้าชายอ้วนนะ สมัยนี้มีเยอะแยะ
แต่ถ้าเขาหวังเรื่องน้ำหนักของตัวเองจนเขาซึ้นหมกมุ่น แถมไม่ได้เป็นนายแบบสักหน่อย ก็พิลึกแะ
ตานี้รักสวยรักงามมากไปรีเปล่า

ดังนั้น แทนที่ผู้ชายจะลดน้ำหนักหรือจำกัดการทานอาหาร
ผู้หญิงอยากให้เขาไปออกกำลังกายให้เป็นเรื่องเป็นราว มากกว่านะ รู้จักผู้หญิงเท่าเหียะ
ก็ชนะใจเธอได้แล้ว ไม่ยากเลยใช่ไหม

ที่มา จันทรเจ้าขาดอทคอม